



ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำแหน่งประเภทวิชาชีวะเฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะ หรือประเภททั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗

ตามที่ได้ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พนักงานที่จ้างตามสัญญาจ้างไม่เกิน ๔ ปี ในตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ สังกัดวิทยาลัย การเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไปแล้วนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๘ แห่ง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยหลักสูตร วิธีการสอบแข่งขันหรือการคัดเลือก เกณฑ์การ ตัดสิน การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี พ.ศ. ๒๕๕๕ และประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง หลักสูตร วิธีการ สอบแข่งขันหรือการคัดเลือก เกณฑ์การตัดสิน การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี พ.ศ. ๒๕๕๕ และ คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ ๓๐๗๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เรื่องมอบอำนาจให้ รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี และคำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ ๓๐๖๓/๒๕๖๖ ลง วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เรื่องให้รองอธิการบดีรักษาราชการแทนกัน ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้าย ทั้งนี้ ขอให้ผู้ผ่านการสอบแข่งขันมารายงานตัวและจัดทำเอกสารการบรรจุได้ที่ กองการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ในวันและเวลาราชการพร้อมนำหลักฐานมาแสดง คือ

๑. ปริญญาบัตรและใบ Transcript ฉบับจริงและฉบับถ่ายสำเนา อย่างละ ๑ ชุด
๒. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมฉบับถ่ายสำเนา ๑ ชุด
๓. รูปถ่ายชุดเครื่องแบบพนักงาน ขนาด ๓ x ๔ ซม. จำนวน ๑ รูป
๔. ใบรับรองแพทย์ ๑ ชุด
๕. หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล ๑ ชุด
๖. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมฉบับจริง ๑ ชุด

ให้ผู้ผ่านการสอบแข่งขันมารายงานตัวภายในกำหนดเวลา พร้อมด้วยหลักฐานดังกล่าวหากพ้น กำหนดเวลาจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้ารับการบรรจุในครั้งนี้

อนึ่ง กรณีมหาวิทยาลัยตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ผ่านการสอบแข่งขันแล้วปรากฏว่าไม่ตรงตาม คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่มหาวิทยาลัยประกาศ มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาบรรจุเป็นพนักงาน มหาวิทยาลัย

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกพร รัตนสุธีระกุล)

รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและพัสดุ

รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคคลและกฎหมาย

ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเข้าเป็นพนักงาน
สังกัดวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗

ลำดับ ที่	เลขประจำตำแหน่ง/ ตำแหน่ง	คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง	เลข ประจำตัว สอบ	ชื่อ - ชื่อสกุล
๑	๒๑๗๐๒๕ นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ	วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา	๐๗ ๐๑ ๐๓ ๐๙ ๐๘ ๐๒	ลำดับที่ ๑ ว่าที่ร้อยตรีธีระวัช จิบบันทร์ ลำดับที่ ๒ นางสาวเกษราภรณ์ คลังแสง ลำดับที่ ๓ สิบเอกนันทนพ เข้มเพชร ลำดับที่ ๔ นายศักดา ดุระยับ ลำดับที่ ๕ นายภานุมาศ ขาติประเสริฐ ลำดับที่ ๖ นางสาวจารุพร ตรีเพชร

หมายเหตุ ให้ผู้ผ่านการสอบแข่งขันลำดับที่ ๑ ติดต่อขอรับรายงานตัวและจัดทำเอกสารการบรรจุได้ที่
กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคามตั้งแต่วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ในวันและเวลา
ราชการพร้อมนำหลักฐานมาแสดง